



คู่มือการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำนำ

คู่มือการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดทำขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหมวดวิชาการบริหารการศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา การรับรองปริญญาทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ รวมทั้งการบริหารจัดการ นิเทศติดตามประเมินผล และพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาจากผู้เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจ และร่วมมือกันปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นแนวทางการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา และการพัฒนานักศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตได้เป็นนักบริหารที่มีคุณลักษณะ และสมรรถนะของผู้บริหารมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ ผดุงไว้ซึ่งคุณภาพของการบริหารจัดการสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาสืบไป

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	1
ปรัชญา	1
ความสำคัญ	1
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร	1
โครงสร้างหลักสูตร	2
บทที่ 2 บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา	4
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	4
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา	5
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารพี่เลี้ยง	5
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์	6
บทบาทหน้าที่ของนักศึกษา	6
บทที่ 3 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา	7
แนวคิดหลัก	7
จุดประสงค์	7
โครงสร้างหลักสูตรฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา	7
ขอบข่ายของมาตรฐานความรู้และการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา	8
ผังกระบวนการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา	9
บทที่ 4 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา	10
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา ผู้นิเทศ และแหล่งฝึกปฏิบัติงาน	11
ประวัตินักศึกษา	12
วัตถุประสงค์การปฏิบัติงานและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	13
บทที่ 5 ข้อมูลสถานศึกษาและฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา	14
แบบรายงานข้อมูลของสถานศึกษาและโครงสร้างการบริหารงาน	15
แบบบันทึกการนิเทศของผู้บริหารพี่เลี้ยง	17
แบบบันทึกการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์	19
แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา	21

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
บทที่ 6 ข้อมูลหน่วยงานทางการศึกษาและบริหารการศึกษา	30
แบบรายงานข้อมูลของหน่วยงานทางการศึกษาและโครงสร้างการบริหารงาน	31
แบบบันทึกการนิเทศของผู้บริหารพี่เลี้ยง	33
แบบบันทึกการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์	35
แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา	37
บทที่ 7 การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา	46
แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงานสถานศึกษาโดยผู้บริหารพี่เลี้ยง	
(แบบ ป.1)	47
แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาโดยผู้บริหารพี่เลี้ยง	
(แบบ ป.2)	48
แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยอาจารย์นิเทศก์	
(แบบ ป.3)	49
แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาโดยอาจารย์นิเทศก์	
(แบบ ป.4)	50
ตารางสรุปผลการประเมินผล	51